

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ตามขั้นตอน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การศึกษา
2. สรุปผลการศึกษา
3. อภิปรายผล
4. ข้อเสนอแนะ

#### วัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระ

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ ในด้านการลดปริมาณขยะ ด้านการเก็บรวบรวมขยะ ด้านการรักษาความสะอาดและด้านการกำจัดขยะ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่จำแนกตามขนาดของกลุ่มหมู่บ้าน

#### สรุปผลการค้นคว้าอิสระ

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏผล โดยสรุปดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มหมู่บ้านทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มหมู่บ้านขนาดใหญ่ จำนวนทั้งหมด 4 หมู่บ้าน พบว่า จำนวนร้อยละของประชาชนผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีจำนวนใกล้เคียงกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย หมู่ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 12.13 หมู่ที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 11.48 หมู่ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 11.47 และหมู่ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 11.15 ตามลำดับ กลุ่มหมู่บ้านขนาดกลางจำนวนทั้งหมด 4 หมู่บ้าน พบว่า จำนวนร้อยละของประชาชนผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีจำนวนใกล้เคียงกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย หมู่ที่ 2 คิดเป็น

ร้อยละ 10.16 หมู่ที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 9.18 หมู่ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 7.54 และหมู่ที่ 11 คิดเป็นร้อยละ 6.89 และกลุ่มหมู่บ้านขนาดเล็ก จำนวนทั้งหมด 4 หมู่บ้าน พบว่า จำนวนร้อยละของประชาชนผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีจำนวนใกล้เคียงกัน โดยมีหมู่บ้านที่ตอบแบบสอบถามเท่ากับ 2 หมู่บ้าน เรียงลำดับดังนี้ หมู่ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 6.23 หมู่ที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 6.23 ส่วนหมู่ที่ 12 คิดเป็นร้อยละ 5.25 และหมู่ที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 2.23 ตามลำดับ

2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการรักษาความสะอาดรองลงมา ด้านการเก็บรวบรวมขยะรองลงมา ด้านการลดปริมาณขยะและรองลงมาในลำดับสุดท้าย ด้านการกำจัดขยะ

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จำแนกตามขนาดของกลุ่มหมู่บ้าน โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเก็บรวบรวมขยะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน 3 ด้านที่เหลือแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนหมู่บ้านขนาดใหญ่เกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการเก็บรวบรวมขยะแตกต่างกับประชาชนจากหมู่บ้านขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ประชาชนจากหมู่บ้านขนาดใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะดีกว่า

## อภิปรายผล

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงว่าประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก โดยไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 3 กลุ่มหมู่บ้าน ในประเด็นนี้อาจเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าหน่วยงานองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด คือ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาดยังไม่มี  
 แผนนโยบาย ยังไม่มีแผนการพัฒนาที่จะดำเนินงานในด้านการจัดการขยะเลย และรวมไปถึง  
 งบประมาณ บุคลากรที่จะบริการ ในด้านการจัดการขยะจึงทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนด้าน  
 ขยะมากขึ้นทุกวัน เกิดปัญหาด้านความสะอาดของบ้านเมือง เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่  
 ตามมาในหมู่บ้านและชุมชนของตนเองมากขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบคือองค์การ  
 บริหารส่วนตำบลม่วงลาด ก็ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะดำเนินการ บริหารจัดการขยะได้เมื่อใดต่อ  
 ประชาชน เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนจึงมองหาทางที่จะแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะไม่ได้ หากทาง  
 ออกไม่เจอ ปัญหาก็เพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆและเมื่อมีการทำวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการ  
 จัดการขยะในพื้นที่ขึ้นมา ประชาชนได้รับทราบรับรู้ว่าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการขยะจะ  
 สามารถนำการวิจัยและศึกษาค้นคว้าไปแก้ปัญหาในการจัดการขยะได้ในระดับหนึ่งจึงมีความ  
 คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
 จึงเป็นการส่งสัญญาณที่ดีที่จะส่งผลกระทบต่อไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาดจะต้องรับรู้  
 และนำไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปจัดทำแผนพัฒนา นำไปเป็นแผนยุทธศาสตร์นำไป  
 ปฏิบัติและขยายผลต่อไป

ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับผลการวิจัย ณีฤทธิ์ ชันธุ์ภูมิ (2546 : บทคัดย่อ) ได้  
 ทำการศึกษาค้นคว้าความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า  
 ประชาชนเห็นด้วยมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย นกมล แดมดำ (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง  
 ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติการคัดแยกมูลฝอยประชาชนบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอ  
 คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พบว่าด้านความรู้ของประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ในการคัดแยกมูลฝอยใน  
 ครั้วเรือนเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกมูลฝอยเป็นแนวทางช่วยลดปริมาณมูลฝอย  
 ระดับทุกคนในชุมชนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย ทองอุไร ชาพรหมมา (2546 :  
 บทคัดย่อ) ศึกษาความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในครั้วเรือนประชาชนอยู่ในความรู้  
 ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย วรงค์ บุญมี(2547:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมคัดแยกขยะ  
 มูลฝอยของประชาชนบ้านแพงกลาง ตำบลแพง อำเภอบ้านแพง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความ  
 คิดเห็นในเรื่องของการคัดแยกขยะโดยรวมเห็นด้วยมาก

ผลการศึกษาพบว่า ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย ฉัตราวรรษ คงจันทร์ (2548:บทคัดย่อ) ได้  
 ทำการศึกษาค้นคว้าความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้  
 ประโยชน์ใหม่ของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นยังมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  
 น้อย ไม่สอดคล้องกับ ประวีตร ชูศรี(2542: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความรู้และความคิดเห็นของ

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณชายหากชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีความคิดเห็นระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ รัชฎา ซินตรา (2546:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความรู้ ความคิดเห็นทัศนคติและพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชน พบว่าประชากรศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความคิดเห็นการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชน ระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ อารีย์ วงศ์เกษม(2542:บทคัดย่อ) ทำการศึกษาการบริการและการจัดการขยะมูลฝอยโดยองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกรณี เทศบาลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผู้ศึกษาพบว่าในการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพล เป็นอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดระบบการบริหารประกอบด้วย การเก็บรวบรวม การขนย้าย และการกำจัดขยะ อยู่ในระดับน้อย

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับกลุ่มหมู่บ้านขนาดใหญ่ กลุ่มหมู่บ้านขนาดกลาง และกลุ่มหมู่บ้านขนาดเล็ก ที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า

2.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านทั้ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มหมู่บ้านขนาดใหญ่ กลุ่มหมู่บ้านขนาดกลาง และกลุ่มหมู่บ้านขนาดเล็ก มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อจำแนกรายด้านพบว่าด้านการเก็บรวบรวมขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ส่วน 3 ด้าน ที่เหลือแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .05

ผลการศึกษาที่ปรากฏเช่นนี้ เป็นเพราะว่าประชาชนในชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ทั้ง 3 กลุ่มหมู่บ้าน (จำนวน 12 หมู่บ้าน) เป็นชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมาโดยตลอด ยังเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้และยังเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวของประชาชนนี้มานาน ถึงแม้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้ามารับผิดชอบในพื้นที่ก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะเลย ประชาชนจึงเกิดความคิดเห็นและความรู้สึกที่อยากจะให้มีแนวทางที่ดี ที่จะร่วมคิด ร่วมทำควบคู่ไปกับหน่วยงานของรัฐคือ องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงลาด เพื่อจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้หมดไปจากพื้นที่เสียที ซึ่งทุกฝ่ายพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ตามและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านขยะให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และชุมชนของตนเองอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนเหล่านี้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อน ไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาดที่จะนำไปเป็นแผนงานในการบริหารจัดการ แผนงานยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม มีระบบระเบียบต่อการจัดการอย่างจริงจัง และตั้งงบประมาณรองรับ มีบุคลากรปฏิบัติงาน

และรับผิดชอบเพื่อเป็นการขจัดปัญหาด้านขยะในปัจจุบันนี้ให้หมดไป ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ ประชาชนทั้ง 3 กลุ่มหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาดจึงมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการจัดการขยะทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการลดปริมาณขยะ ด้านการเก็บรวบรวมขยะ ด้านการรักษาความสะอาด และด้านการกำจัดขยะ

ผลการศึกษาจึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สำอางค์ นันทะแสง(2551:บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่าความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคามมีขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งด้านการทิ้งขยะ การจัดการขยะ ณ แหล่งเกิด การเก็บรวบรวมและการขนส่งและการกำจัดขั้นสุดท้าย สามารถแก้ปัญหาขยะมูลฝอยได้เป็นที่พอใจของประชาชน อีกทั้งผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จำแนกเป็นรายด้านคือ ด้านการเก็บรวบรวมขยะ พบว่า กลุ่มหมู่บ้านขนาดใหญ่แตกต่างจากกลุ่มหมู่บ้านขนาดเล็ก โดยแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มหมู่บ้านขนาดใหญ่ เป็นกลุ่มที่มีประชากรและมีพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณชุมชนเดียวกัน เพียงแต่แยกออกเป็นหมู่บ้านเท่านั้น ในชุมชนขนาดใหญ่นี้ได้มีการบริหารจัดการเรื่องขยะเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพมีระเบียบช่วยเหลือกัน ผู้นำชุมชนเอาใจใส่ดูแลให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเอง ในด้านการเก็บรวบรวมขยะ โดยให้จัดหาถัง รองรับขยะเป็นของตัวเอง เพื่อเก็บรวบรวมขยะจากครัวเรือนของแต่ละหลังคาเรือน และนอกจากนั้นยังมีสถานที่ ที่ทิ้งขยะเป็นของส่วนรวม สามารถรองรับขยะจากชุมชนได้ จึงทำให้ขยะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนมากนัก สถานที่ ที่ทิ้งขยะของชุมชนก็อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 มีระบบจุดหลุมฝังกลบเป็นอย่างดีประชาชนสามารถใช้เป็นที่ทิ้งขยะได้สะดวกและอยู่ใกล้ จึงทำให้การเก็บรวบรวมขยะของกลุ่มหมู่บ้านขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาและไม่เดือดร้อนต่อชุมชน ถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาดยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับขยะเลยก็ตาม ด้วยเหตุผลนี้ประชาชนในกลุ่มหมู่บ้านขนาดใหญ่จึงมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากหมู่บ้านขนาดเล็ก โดยกลุ่มหมู่บ้านขนาดเล็กยังเป็นหมู่บ้านที่รอรับการดำเนินการเก็บรวบรวมขยะจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลม่วงลาดอยู่และยังเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างกัน ไม่มีสถานที่ที่ทั้งขยะส่วนรวม ถึงรองรับขยะแต่ละครัวเรือนยัง ไม่มีเป็นของตนเองหรือมีก็มีส่วนน้อยยังไม่ทั่วถึง ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มหมู่บ้านขนาดเล็กขาดการให้ความร่วมมือ ขาดการบริหารจัดการขยะและยังเป็นการทิ้งขยะตามความสะดวกสบายจึงทำให้เกิดปัญหาด้านการเก็บรวบรวมขยะในชุมชนของตนเอง

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในการนำไปใช้

จากผลการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงในการจัดการขยะ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด สรุปได้ดังนี้

- 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาดควรเข้ามาดำเนินการจัดการขยะ โดยมิแผนงาน มีงบประมาณ มีบุคลากรที่รับผิดชอบอย่างเพียงพอครอบคลุมในทุกชุมชน
- 1.2 ควรจัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะภายในตำบลม่วงลาดให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับขยะจากชุมชนและแก้ไขปัญหาด้านขยะ
- 1.3 ควรดำเนินการจัดการหาถังรองรับขยะให้เพียงพอทุกชุมชน พร้อมอุปกรณ์การเก็บขนขยะที่พร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้
- 1.4 ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการขยะของชุมชนของตนเองทั้งในด้านการรักษาความสะอาดทั่วไป พร้อมกับออกระเบียบและกฎหมายให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทุกด้านในพื้นที่
- 1.5 ผู้บริหารควรนำข้อมูลข้อเสนอแนะที่ประชาชนเสนอแนะมาไปพิจารณาในส่วนที่ดีนำไปใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะนำมาใช้ได้และให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาดต่อไป

### 2. ข้อเสนอแนะในการทำการศึกษากครั้งต่อไป

ในการทำการศึกษากครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

2.1 ควรทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด

2.2 ควรทำการศึกษาวิธีดำเนินการในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด

2.3 ควรทำการศึกษาการแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะในปัจจุบันนี้ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาดยังไม่เข้ามาดำเนินการจัดการขยะ



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY